



ข่าวการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.



โดย กลุ่มงานบริหารการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ฝ่ายบริหารกลาง โทร. 0 2558 6100 ต่อ 8556 <http://baacnet>
ปีที่ 19 ฉบับที่ 1 ประจำวันที่ 31 มกราคม 2560

วันที่ 31 มกราคม 2560 เวลา 15.00 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 23 ธ.ก.ส.สำนักงานใหญ่ อาคารบางเขน โดยมีนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ประธานกรรมการ ธ.ก.ส. เป็นประธานที่ประชุม นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการ ธ.ก.ส. ที่เข้าร่วมประชุม ได้แก่ นายสุวิชัย โรจนวานิช ผู้แทนกระทรวงการคลัง นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ผู้แทนกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายวิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข ผู้แทนกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายสมปอง อินทร์ทอง ผู้แทนสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม นายสมบูรณ์ จิตเป็นธม ผู้แทนธนาคารแห่งประเทศไทย นายสมคิด พรหมเจริญ ผู้แทนสหกรณ์การเกษตรผู้ถือหุ้น ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน ได้แก่ นายวัชระ ฉัตรวิริยะ นายพีระวัฒน์ ดวงแก้ว นายวัฒนา ธรรมศิริ และนายลักษณะ วจนนานวิช ผู้จัดการ ธ.ก.ส. กรรมการและเลขานุการ

ผลการประชุมสรุปได้ ดังนี้

1. เรื่อง โครงการแก้ไขหนี้ในระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน ระยะที่ 3 (สินเชื่อคืนความสุขให้เกษตรกร)

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้ให้ความเห็นชอบในหลักการโครงการแก้ไขหนี้ในระบบของเกษตรกรและบุคคลในครัวเรือน ระยะที่ 3 (สินเชื่อคืนความสุขให้เกษตรกร) ตามข้อบังคับฉบับที่ 44 ว่าด้วยการให้เกษตรกรกู้เงิน วงเงินกู้รวมตามโครงการ จำนวน 5,000 ล้านบาท จากแหล่งเงินทุนของ ธ.ก.ส. ระยะเวลาดำเนินโครงการ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 กำหนดวงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยแบบ Flat Rate และให้แยกบัญชีสินเชื่อตามโครงการนี้เป็นบัญชีสินเชื่อรองรับการดำเนินงานตามนโยบายรัฐ (Public Service Account : PSA) และขอรับวงเงิน ขาดเซยจากรัฐบาลในกรณีเป็น NPLs ได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของวงเงินสินเชื่อส่วนที่เป็น NPLs ทั้งหมด และให้นำผลกระทบ ตามโครงการมาบวกกลับผลการดำเนินงานของ ธ.ก.ส. เพื่อการประเมินผล

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. จะดำเนินการเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี และกระทรวงการคลังได้แก้ไขประกาศ กระทรวงการคลัง เรื่อง การกำหนดสถาบันการเงินและอัตราดอกเบี้ยที่สถาบันการเงินอาจคิดได้จากผู้กู้ยืม (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2544 เพื่อให้ ธ.ก.ส. ดำเนินการเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตรา Flat Rate ตามโครงการนี้

2. เรื่อง มาตรการช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2559/60

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติเกี่ยวกับการดำเนินมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส. ที่ได้รับผลกระทบจาก อุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2559/60 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. ให้ความเห็นชอบให้ ธ.ก.ส. ดำเนินโครงการสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย ในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2559/60 โดยสนับสนุนสินเชื่อเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายฉุกเฉินหรือจำเป็นในครัวเรือน จำนวน 200,000 ราย วงเงิน สินเชื่อ 10,000 ล้านบาท วงเงินกู้อัตราไม่เกิน 50,000 บาท คิดดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 0 ระยะเวลา 6 เดือนแรก หลังจากนั้น คิดดอกเบี้ยอัตรา MRR (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี) ระยะเวลาชำระคืนไม่เกิน 3 ปี และระยะเวลาในการจ่าย สินเชื่อไม่เกิน 3 เดือนหลังเกิดอุทกภัย ขอลดหย่อนหลักประกัน กรณีใช้หลักประกันจำนอง ให้กู้ได้ไม่เกินร้อยละ 100 ของ วงเงินจดทะเบียนจำนอง และกรณีใช้หลักประกันรับรองรับผิดชอบอย่างลูกหนี้ร่วม และหรือหลักประกันบุคคลอย่างน้อย 2 คน ค่าประกัน ขยายหลักประกันจากเดิมกู้ได้ไม่เกินประเภทละ 200,000 บาท เป็นกู้ได้ไม่เกินประเภทละ 300,000 บาท

2. ให้ความเห็นชอบในหลักการ ดังนี้

2.1 โครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2559/60 จำนวน 300,000 ราย โดยขยายระยะเวลาชำระคืนต้นเงินกู้ที่มีอยู่กับ ธ.ก.ส. ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ออกไปเป็นระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี โดยมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขตามมติคณะรัฐมนตรี

2.2 โครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2559/60 โดยสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการผลิตใหม่ทดแทนการเกษตรชนิดเดิมที่เสียหาย หรือปรับเปลี่ยนเป็นการเกษตรประเภทอื่นที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ รวมทั้งการปรับปรุงพื้นที่การผลิต และลงทุนซื้อ ซ่อมแซม เครื่องมือและอุปกรณ์การเกษตรที่ได้รับ ความเสียหาย จำนวน 50,000 ราย วงเงินสินเชื่อ 10,000 ล้านบาท วงเงินกู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท คิดดอกเบี้ยเงินกู้ อัตรา MRR-2 (ปัจจุบัน MRR เท่ากับร้อยละ 7 ต่อปี) โดยคิดดอกเบี้ยจากเกษตรกรร้อยละ 2 ต่อปี รัฐบาลชดเชยดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี เป็นระยะเวลาไม่เกิน 4 ปี หลังจากนั้นคิดดอกเบี้ยในอัตรา MRR กำหนดชำระคืนไม่เกิน 10 ปี

3. การดำเนินงานตามมาตรการการช่วยเหลือเกษตรกรลูกค้า ธ.ก.ส.ที่ได้ผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2559/60 จำนวน 3 โครงการ เป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (PSA) และสามารถนำส่วนต่างดอกเบี้ยที่ ธ.ก.ส. รับภาระ แทนเกษตรกรไปปรับตัวชีวิตทางการเงินที่เกี่ยวข้องตามบันทึกข้อตกลงประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจประจำปี ทั้งนี้ ธ.ก.ส.จะดำเนินโครงการพักชำระหนี้ต้นเงินและลดดอกเบี้ยให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2559/60 และโครงการสินเชื่อเพื่อฟื้นฟูการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ปี 2559/60 เมื่อ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแล้ว

3. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญ ประจำปีบัญชี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดสำคัญ ประจำปีบัญชี 2559 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2559 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 จำนวน 28 ตัวชี้วัด เป็นไปตามเป้าหมาย 23 ตัวชี้วัด ดำเนินการใกล้เคียง เป้าหมาย 3 ตัวชี้วัด ได้แก่ ความมั่งคั่งของเกษตรกร รายได้ค่าบริการและค่าธรรมเนียม และการพัฒนากลุ่มอาชีพชุมชน ต้นแบบตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นวิสาหกิจชุมชนและเชื่อมโยงธุรกิจ และดำเนินการต่ำกว่าเป้าหมาย 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ อัตราเติบโตเงินฝาก และรวบรวมผลผลิตผ่านกระบวนการสหกรณ์

4. เรื่อง ร่างบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2560

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบร่างบันทึกข้อตกลงการประเมินผลการดำเนินงานตามระบบประเมินคุณภาพ รัฐวิสาหกิจ ประจำปีบัญชี 2560 ประกอบด้วย 2 หมวด 14 ตัวชี้วัดสำคัญ ดังนี้

หมวดที่ 1 การประเมินกระบวนการ/ระบบของรัฐวิสาหกิจ 6 หมวด ของ SEPA รวม 50 คะแนน จำนวน 1 ตัวชี้วัด

หมวดที่ 2 ผลลัพธ์ เป็นผลการดำเนินงานที่สำคัญทั้งด้านการเงินและไม่ใช้การเงิน รวม 50 คะแนน จำนวน 13 ตัวชี้วัด

5. เรื่อง คู่มือการปฏิบัติงานด้านนายหน้าประกันภัย

คณะกรรมการ ธ.ก.ส.ได้มีมติรับทราบคู่มือการปฏิบัติงานด้านนายหน้าประกันภัย เพื่อใช้เป็นแนวทางในการ ปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงื่อนไขของการเป็นนายหน้าประกันภัยตามกฎหมายว่าด้วย การประกันภัย ตามประกาศที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) กำหนด และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติของสมาคมธนาคารไทย

6. เรื่อง หลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ระยะที่ 1

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติรับทราบหลักเกณฑ์การกำกับดูแลสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ระยะที่ 1 ซึ่ง ธ.ก.ส. ต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 เป็นต้นไป รวม 22 ฉบับ ประกอบด้วย ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 17 ฉบับ และแนวนโยบายธนาคารแห่งประเทศไทย 5 ฉบับ โดยหลักเกณฑ์ดังกล่าว ครอบคลุม 6 ด้านที่สำคัญ ประกอบด้วย ด้านธรรมาภิบาล การดำรงเงินกองทุน การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง กระบวนการด้านสินเชื่อ การกำกับลูกหนี้รายใหญ่ และการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูล ผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของ ธปท. ธ.ก.ส. ต้องดำเนินการเพิ่มเติม ดังนี้

1. ทบทวนองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร ความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน เมื่อมีการแต่งตั้งใหม่

2. ทบทวนกระบวนการแต่งตั้งและขอความเห็นชอบผู้มีอำนาจในการจัดการของตำแหน่งรองผู้จัดการ และ ผู้ช่วยผู้จัดการ เมื่อมีการแต่งตั้งใหม่

3. ทบทวนนโยบายการทำธุรกรรมด้านสินเชื่อ การลงทุนในหลักทรัพย์ การขายหลักทรัพย์ การประเมินราคาทรัพย์สิน ที่เป็นหลักประกันและอสังหาริมทรัพย์หรือการขายที่ได้มาจากการชำระหนี้หรือขายทอดตลาด การจัดชั้นการกันสำรอง การตัดจำหน่ายสินทรัพย์ และการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

4. จัดให้มีฐานข้อมูลและระบบการติดตามลูกหนี้เกษตรกรที่มีการจ่ายชำระเงินกู้ตามฤดูกาลผลิตที่มีระยะเวลายาวกว่าสินเชื่อปกติหลังการปรับปรุงโครงสร้างหนี้

7. เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานระบบงานสำคัญ ประจำปีไตรมาสที่ 3 ปีบัญชี 2559

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้มีมติรับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนงานระบบงานสำคัญ ประจำปีไตรมาสที่ 3 ปีบัญชี 2559 โดยระบบการตรวจสอบภายใน และระบบการควบคุมภายในเป็นไปตามเป้าหมายทุกแผนงาน ระบบ GRC (Governance – Risk Management – Compliance) ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี การกำกับการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ ดำเนินการได้ตามเป้าหมาย สำหรับการบริหารความเสี่ยง การบริหารจัดการสารสนเทศ และการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ดำเนินการตามแผนงานได้ต่ำกว่าเป้าหมาย

8. เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ประจำปีไตรมาสที่ 3 ปีบัญชี 2559

คณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้รับทราบรายงานผลการปฏิบัติงานและกิจกรรมของคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ประจำปีไตรมาสที่ 3 ปีบัญชี 2559 (วันที่ 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2559) ซึ่งคณะกรรมการ ธ.ก.ส. ได้พบปะเยี่ยมเยียนเกษตรกร ลูกค้าและตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของพนักงาน ธ.ก.ส. สาขาในพื้นที่ต่าง ๆ รวมทั้งเข้าร่วมกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ในพื้นที่ของฝ่ายกิจการสาขาภาค รวม 9 ครั้ง

กลุ่มงานบริหารการประชุมคณะกรรมการ ธ.ก.ส.

31 มกราคม 2560

สรุปลำ 1-60